

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
 โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
 E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

**SINGER - กลัวไม่ทัน ก็ต้องหาตัวๆ**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...**

จริงๆ แล้ว ถ้าอ่านจากภาพสัญญาณของ ตลาด หรือ SET Index ก็ยังไม่ต้องกลัวนะครั้นว่า จะไม่ทันขบวนรถ หรือ จะตกรถแต่อย่างใด เพราะเขาแค่ว่า ยืน 1560 ได้มันคง นี้ก็เป็นสัญญาณ เริ่มจะยืนยันว่า มีแนวจบแนวโน้มขาลงเองนะ... หรือจะแปลว่า ฟังจะเริ่มต้น ของการขึ้นในคลื่น 5 เสียด้วยซ้ำ เพียงแค่ขอให้ยืนได้อย่างตลอดรอดฝั่ง หรือ ยืนแล้วยืนเลยนั่นแหละ โดยอย่างน้อยๆ ถ้าจะขึ้นตามเป้าหมาย ของ Pattern ในการกลับตัว จากระดับ 1560 ก็จะไปได้ถึงระดับ 1660 กันโน้นเลย แต่ถ้าเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ก็ต้องคาดหวังกันไว้ก่อนว่า ถ้าคลื่น 5 จะมีหัวเท่ากับคลื่น 3 ก็ต้องมี 1720 ให้เห็นกันเป็นอย่างน้อย... แต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะด้วยรูปแบบของคลื่น 4 ที่เป็น Zig-Zag มาแล้ว คลื่น 5 ก็มักจะต้องไปไกลกว่าหัวคลื่น 3 อยู่เป็นปกติ... ซึ่งถ้าภาพของ ตลาด หรือ SET Index กำลังอยู่ในแนวโน้มที่กล่าวมานี้ ไม่มีหรอกนะครับ ชื่อไม่ทัน อาจจะเป็น ไม่กล้าซื้อมากกว่า... เหมือนอย่างที่เคยกล่าวไว้บ่อยๆ ว่า ไม่มีนะ ชื่อไม่ทัน หรือ ขายไม่ทัน ที่เป็นเช่นนั้น อาจจะ ไม่กล้า เสียมากกว่า... หรือที่เคยกล่าวไว้อีกเช่นกันว่า ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย... แต่เอาละะ หุ้นบางตัวนั้นก็ดันมาขึ้นราคาขึ้นมาก่อนหน้านั้นเสียสูงๆ เลย หรือ ในช่วงที่ตลาดแกว่งๆ ยังไม่เลือกทิศทางชัดเจนก่อนหน้า ก็อาจจะมีหุ้นที่เราชอบๆ หุ้นที่เราเล็งๆ ราคาวิ่งขึ้นก่อนแนวโน้มตลาด จะชัดเจน ทำให้เราไม่กล้าซื้อสะสม ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ต้องหาหุ้นที่ราคาต่ำๆ หน่อยก็ได้ ยิ่งถ้าก่อนหน้านี้ ลงมาลึกลงๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งดีนะ

**ดูตามเกม...**

เอาเป็นว่า จะเป็นหุ้นอิงการเมือง หรือ อิงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ อันนี้เหนือเมฆไม่ขอกล่าว แต่ก็เคยเห็นเป็นหุ้นที่เล่นเกมขึ้นยาวๆ ได้ดีเหมือนกัน ราคาตรงนี้ จึงน่าสนใจ

แนวรับ : ...11.3-10.8 ราคาขึ้น ยังถือว่า น่าสนใจ

เป้าหมาย : ...14.0-15.0 หรือ อาจมีลุ้นได้ถึง 17.0

Price Chart...(SINGER)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SINGER... จะเห็นว่า ตั้งแต่ระดับราคา 7 บาทกว่าๆ ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการซื้อขายที่ดูแล้ว น่าจะมีนัยสำคัญ... ก็ถ้าจะคิดว่า กำลังจะทำราคา หรือ กำลังมีการไล่เก็บ ก็แล้วแต่ แต่ด้วยรูปแบบสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ที่มีสัญญาณ Golden Cross นั้น ก็ยังเรียกกว่า ฟังเป็นระยะต้นๆ ของสัญญาณ จึงยังพอจะคาดหวังได้ว่า การขึ้นต่อเนื่องของราคา ยังอาจจะมืออยู่ต่อไปได้ การอ่อนตัวใดๆ ที่จะมี (ถ้ามีนะ) แล้วไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 10.0 เสียก่อน แนวโน้มที่คาดหวังก็ยังคงอยู่ในวิสัยต่อไป... แล้วแนวต้าน หรือ เป้าหมายที่ให้มานี้ เป็นแค่หวังเก็งกำไรเล่นรอบเท่านั้น ถ้าจะว่ากันยาวๆ อาจจะไม่ได้ แถวๆ 20+/- เลยก็ว่าได้